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การสรางแบรนด คือการสรางความรูสึกและมุมมองรวมกัน หลายครั้ง การสรางแบรนด
เนนไปไลฟสไตลของกลุมเปาหมาย เชน ความสนุกสนาน ความแปลกใหม ดูอยางแบรนด  Virgin 
หรือ Oakley ก็ตองถือวาประสบความสําเร็จในการสรางแบรนด  หลายคนพบเห็นสีแดงของ 
Virgin ยอมคิดถึงความแปลกใหม โฆษณาที่แปลกตา กิจการที่แปลกสุดขั้วอยางกิจการ Virgin 
Galaxy หรือ Oakley หลายๆคนยอมคิดไปถึง ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาระดับสุดยอด 
 

แตไลฟสไตลไมไดมีแคนั้น อยางนอยก็ยงัม ี“กีฬา” เราไมไดพูดถึงการนาํนักกีฬามาเปนพรี
เซนเตอร แตเราพูดถึงการสรางแบรนดจากกีฬา เพราะภาพลักษณของกีฬามกัจะหมายถงึ “ความ
สุดยอดในหลายๆดานไมวาจะเปนดานเทคโนโลย ีการแขงขัน พลังงาน จิตใจ ที่สําคัญคือ กีฬาเปน
ส่ิงที่ไมมวีันตาย และกฬีายอมหมายถงึ กลุมคนวยัต่ํากวา 35 ป” แตคําถามคือ เราจะสรางมมุมอง
รวมกันในไลฟสไตลดานกีฬาไดอยางไร  
 

Bill Cater ประธานของ Burton (ผูผลิต Snowboard) ใหความเห็นเรื่องการสรางแบรนด
วา “บริษัทของเราจะเนนไปที่คนหนุมสาว และจะไมเขาไปแตะลูกคาที่อายเุลยวยั 30 ปข้ึนไปเลย” 
ดังนัน้คําแนะนําก็คือ “อยาไประบุกลุมตลาดเปาหมายเปนคนมีอายมุากเด็ดขาด” แตปญหากค็ือ 
ถาลูกคาวัย 38 ปทีก่ําลังคิดจะซื้อ Snowboard อาจไมสนใจที่จะซือ้แบรนดนี้ เขาไมสนใจลูกคา
กลุมนี้เลย โดยใหเหตุผลวา “มันอาจะรูสึกไมดีก็ได ถาวันอาทิตย คณุออกมาเดินตามทองถนนแลว
พบวา พอของเพื่อนคุณสวมเสื้อแบรนดเดียวกนักับคุณ” เขายังแนะนําเพิ่มอีกวา “แบรนดดีๆของ
พวกวัยรุนสวนมากมักจะมาจากการตลาดแบบปากตอปาก พวกเด็กหนุมสาวเหลานี้ไมตองการให
มีใครสักคนมายัดเยยีดแบรนดใสหนาตักพวกเขาหรอก” 
 

ตัวอยางที่เดนชัดก็คือ Tag Heuer บริษัทนาฬิกาเกาแกของสวิตเซอรแลนดที่กอต้ังในป 
1860 แตพวกเขากลับตระหนักดีวา เวลาที่เทีย่งตรงในการแขงขันกฬีานัน้ถือเปนสิ่งสําคัญ พวกเขา
จึงประดิษฐเครื่องหยุดเวลาและนาฬิกาทีก่ันน้ําได ตอมาก็เขารวมสนบัสนุนกีฬาหลายชนิด
อยางเชน  โอลิมปกเกมส นอกจากนีย้ังสนบัสนนุทีมแขงแมคลาเรนในสนามแขงรถสูตรหนึง่ และ
ยังเปดโรงเรียนสอนขับรถแขงที่ประเทศฝรั่งเศส และออกนาฬิการุนไทเกอร วูดอีกดวย อยางนอยๆ 
ส่ิงเหลานีก้็แสดงใหเห็นวา Tag Heuer ไมเคย”แก” ตามอายุของมนั 



 
แตตัวอยางทีด่ีที่สุดกลับเปนแบรนดไทย คือ กระทิงแดง หรือ Red Bull ที่เร่ิมทําตลาดในยุโรปโดย
ชาวออสเตรียชื่อ Dietrich Mateschitz ซึ่งถือไดวาเขาเปนผูเขียนตํานานบทใหมสําหรับวงการดาน
การตลาด  โดยเฉพาะการเขาไปสนับสนุนกีฬาประเภท X-Game ขณะที่ชอง ESPN กําลังมองหา
กีฬาใหมๆเชนกันอยาง ปนเขา ปนจักรยานผาดโผน หรือ สเกตบอรด ส่ิงนี้เองทีท่าํให Red Bull 
กลายเปนที่รูจกัไปทั่วโลก 
 

Mateschitz เคยใหสัมภาษณวา “เราไมไดนําสนิคามาใหผูคน แตเรานาํผูคนมาสูสินคา
ของเรา คาํอธิบายงายๆกค็ือ ใครชอบไลฟสไตลของเราก็จะเขามาหาเรา” อยางนอยจากการ
สํารวจของชาวอังกฤษ Red Bull ก็ไดชื่อวาเปนสนิคาที่เปน “แบรนดทีไ่มใชการตลาด” นัน่ก็คือ แบ
รนดนี้ไมไดถูกยัดเยียดใหเขาไปหาผูบริโภค 
 

ความจริงแลว Mateschitz ก็เปนคนที่ชอบขับเครื่องบิน เลนสโนวบอรด และข่ีมอเตอรค
รอสเปนทนุเดมิอยูแลว ดงันั้นเขายอมสามารถเลือกเขาไปสนับสนนุ Event เพื่อทาํการตลาดได
อยางถูกตองและเขากนัไดกบัภาพลักษณของกระทงิแดง  โดยเขาเริม่ทําการตลาดอยางจรงิจังมา
ตั้งแตป 1987 เขาใชเวลาทาํตลาดนานถงึ 4 ปผลตอบแทนถึงจะเริ่มกลับมา 
 

คําถามตอมาคือ Red Bull จะยังคงเจงไดอีกนานเทาไร เพราะ Red Bull ก็เปนสินคาแบบ 
Mass และคนเจนเนอเรชัน่นี้ก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ “เราตองการลูกคาวัย 16 ปเพิ่มข้ึน แมวา
ตอมาพวกเขาจะโตขึ้นและลดการดื่มลงกต็าม ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม แตเราก็ยังมี Red Bull 
ในเวอรชัน่ Sugar-Free ตัวผมเองกย็ังคงดื่มอยู แมวาจะคอนขางระวงัเรื่องน้ําหนกัตัว แตเวอรชั่นนี้
จะไมมีการทําตลาดเพราะจะทําใหภาพลกัษณเสียไป” เขากลาวปดทายสําหรบัเร่ืองการรักษา
ตลาด และการรักษาแบรนดไปในตัว  
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